

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. สรุปผลการประชุม ๗th ILGA Asia Regional Conference ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ Hotel Cambodiana ประเทศกัมพูชา

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติ ดังนี้

๑. รับทราบสรุปผลการประชุม ๗th ILGA Asia Regional Conference ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมคัมโบเดียน่า (Hotel Cambodiana) ประเทศกัมพูชา จัดโดยสมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิง ชายรักชาย คนรักสองเพศ คนข้ามเพศ และคนมีสองเพศในภูมิภาคเอเชีย (The International Lesbian, Gay Bisexual, Trans and Intersex Association in Asia – ILGA Asia) ร่วมกับองค์กรเรนโบว์ คอมมูนิตี กัมพูชา (Rainbow Community Kampuchea - Rock) และองค์กรภาคีต่างๆ โดยมีคณะผู้แทนจาก กสม. เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒. มอบให้สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดำเนินการตามความเห็นของที่ประชุมต่อไป

๓. มอบให้สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย ดำเนินการเผยแพร่สรุปผลการประชุม ๗th ILGA Asia Regional Conference ต่อสาธารณะ ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสม.

๒. การเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเด็ก เยาวชน และแรงงานข้ามชาติ ถูกดำเนินคดี เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรม ระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และผู้แทนจากสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งกัมพูชา (ADHOC)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องมูลนิธิต่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) และผู้แทนจากสมาคมสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งกัมพูชา (ADHOC) ได้ขอเข้าพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๖ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนายชาติชาย สุธงกิจ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้แทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยได้มีการหารือเรื่องแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีแรงงานชาวกัมพูชาจำนวน ๑๐ คน ถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมและใช้หนังสือเดินทางและตราประทับคนเข้าเมืองปลอม ซึ่งศาลจังหวัดสุรินทร์พิพากษาให้จำคุก ๖ ปี ในจำนวนนี้พบว่ามียุติธรรมต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๓ คน ถูกจับกุมและถูกดำเนินคดีในลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่พร้อมกับหารือในประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากขบวนการนายหน้าปลอมแปลงเอกสาร โดยการหารือครั้งนี้ ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับฟังปัญหาและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะนำไปจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันมิให้แรงงานข้ามชาติตกเป็นเหยื่อของขบวนการนายหน้าปลอมแปลงเอกสารต่อไป

๓. การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องนายสรพลสิทธิ์ คุ้มทรัพย์พันธ์ ผู้อำนวยการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการจัดทำรายงานประเทศและติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓ กระทรวงการต่างประเทศ และมอบสำนักงาน กสม. ดำเนินการตามความเห็นที่ประชุมต่อไป

๔. ร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. และมีมติเห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ในเบื้องต้น ตามความเห็นที่ประชุม และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยสำนักกฎหมายและคดี แก้ไขตามความเห็นที่ประชุม และนำเสนอต่อที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร ในคราวประชุมครั้งถัดไป

๕. หลักการและเหตุผลในการขอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และมอบให้สำนักงาน กสม. โดยกลุ่มงานอำนวยการกิจการ กสม. ดำเนินการต่อไป